
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายไตรรงค์  ค าวิเศษณ์   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ์    เลขานุการสภา 

๔. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายมานิตย์  จิตจ านงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายอ านวย  หลิมปานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายณรงค์  ก่ออินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายร่าเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายจ ารัส  ดวงจิตต์    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางติ๋วรัตน์  ตันพงษ์เจริญ   ปลัดเทศบาล 

๖. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 

๗. นางนฤมล  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

๘. น.ส.สุจินดา  กองแก้ว    หัวหน้าส านักปลัด 

๙. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

๑๐. นางธันยชนก  บู่ทอง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
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๑๑. นางปริชาติ  เพชรสุวรรณ   ผอ.กองการศึกษา 

๑๒. นางสมนิตย์  ลีนานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓. นายเต็มศักดิ์  รักโอ    หัวหน้าฝ่ายโยธา 

๑๔. น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๕. นายภาสกร  ตันทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๖. น.ส.สุลวีรรณ งามแป้น    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๗. นายสมใจ  อภัยรัตน์   นักจัดการงานเทศกิจ  

๑๘. นางธนัญกร  เอกชัย    เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๙. นายรุ่งอรุณ  เรืองจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๐. นายธีรวัฒน ์  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

๒๑. น.ส.ปฎิมาภรณ ์ สืบวิเศษ    ผช.นักประชาสัมพันธ์ 

๒๒. น.ส.สุนิสา  สวยสุน    ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

๒๓. น.ส.วีรฐัา  วงศ์เสรี    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๔. นางชุติมา  ยิ่งยง    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๕. น.ส.จุฑามาศ ขจรเดชชัยยง   ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 

๒๖. นายสัมฤทธิ์  ไตรรัตน์    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

๒๗. นายเฉลิมชัย  คลองงาม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

๒๘. นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๕ 

๒๙. นายธวัชชัย  ปิ่นชัยศิริ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

 

เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ขอเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อไปเรียนเชิญครับ 

  -ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  -ประธานสภาแจ้งระเบยีบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

๑. การซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.

๒๕๕๑ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้

ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๙ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

มีผลบังคับใช้แต่แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

รายละเอียดตามเอกสารเป็นรูปเล่มที่ได้แจกทุกท่านไว้แล้ว เพ่ือใช้ประโยชน์

ต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรี

สุนทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พงศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 

ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด 
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แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ

จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยอย่างน้องปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ

ทุกปี 

  ดังนั้น เ พ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสุนทร จึงได้

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสุนทร

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอรายงานให้

สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ตามรายละเอียดในเล่มที่จัดส่งทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

๓. การจัดการแข่งขันว่ิง “ศรีสุนทรมินิมาราธอน” ครั้งที่ ๔ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ให้นายสุขชัย  เกาทัณฑ์ชี้แจงในรายละเอียด 

นายสุขชัย (เลขานุการนายกฯ) เทศบาลต าบลศรีสุนทร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง             

ศรีสุนทร มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐                 

ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ าบางมะรวน) 

ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ สมัครได้ที่                       

กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลศรีสุนทร  

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

๔. การแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๐ “อะเมซ่ิงวิชิตเกมส”์ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ให้นายสุขชัย  เกาทัณฑ์ชี้แจงในรายละเอียด 
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นายสุขชัย (เลขานุการนายกฯ) ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๐ “อะเมซิ่งวิชิต

เกมส์”ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส าหรับกีฬาที่จะ

แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล ๑๑ คน ,ฟุตบอล ๗ คน, วอลเลย์บอล ,โบว์ลิ่ง

,เปตอง, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน,กอล์ฟ จักรยาน ,จับหมู ทอยราว ส าหรับพิธี

ปิดจะมีการแข่งขันกีฑา จึงขอเชิญชวน สท.ที่มีความสามารถในด้านกีฬา กีฑา 

ประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙   

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ท่านสมาชิกช่วยดูเอกสารด้วยนะครับ ท่านใดจะแก้ไขข้อความส่วนใดหรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่อง การจ าหน่ายหนี้สูญ (ลูกหนี้ค่าน้ าประปา) จ านวน ๒ รายคือ นาย

สมโภชน์  บัวบุญ และนายประดิษฐ์   สุวรรณคิณ รวมเป็นเงิน ๓๓,๘๘๓.-

บาท 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ตามที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลศรีสุนทรได้ด าเนินการเร่งรัด

การช าระค้างค่าน้ าประปาจากผู้ค้างช าระหนี้ จ านวน ๒ ราย ซึ่งได้แก่  

๑. นายสมโภชน์   บัวบุญ  อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๗๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีสุนทร 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ค้างช าระ ๑๒ ปี เป็นเงิน ๓๑,๘๗๘.-บาท 

๒. นายประดิษฐ์  สุวรรณคิณ อยู่บ้านเลขท่ี ๕๕/๒๓๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีสุนทร 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ค้างช าระ ๑๑ ปี เป็นเงิน ๒,๐๐๕.-บาท 

 

 

 



-๖- 

 

ซึ่งทางเทศบาลต าบลศรีสุนทร ได้ด าเนินการแจ้งทวงหนี้คงค้างของลูกหนี้ของ

ลูกหนี้ไปแล้วทั้ง ๒ ราย และได้มีหนังสือประสานไปยังอ าเภอถลาง เพ่ือขอคัด

ส าเนาทะเบียนลูกหนี้คงค้าง ซึ่งอ าเภอถลางได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ตรวจสอบ

ข้อมูลแล้วไม่พบรายการบุคคลในทะเบียนบ้านแต่อย่างใด จึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการจัดส่งหนังสือหรือติดต่อเพ่ือทวงหนี้ลูกหนี้คงค้างของทั้ง ๒ รายได้

ต่อไปให้กองคลังชี้แจงระเบียบ 

นางวิไลลักษณ์(ผอ.กองคลัง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผนดินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๗ บัญญัติว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และ

ได้ด าเนินการแล้วดังนี้ 

๑. เร่งรัดติดตามให้มีการช าระหนี้ได้ แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้

กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกช าระหนี้ได้ หรือ

กฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระท าได้ 

๒. กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้อง

เป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน(๑) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

หลัก เกณฑ์การจ าหน่ ายหนี้ สูญ  และวิ ธีบันทึกบัญชี ให้ เป็น ไปตาม ที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ 

นายณรงค์ (สมาชิกสภาฯ) ส าหรับการจ าหน่ายหนี้สูญทั้งสองรายนั้นครั้งนี้จะยกมือให้จ าหน่าย แต่ครั้ง

ต่อไปไม่ยกให้ เพราะทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ต้องมีความรับผิดชอบในการเร่ง

จัดเก็บหนี้คงค้างให้ได้ 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภาฯ) ฝ่ายจัดเก็บรายได้ท าไมถึงปล่อยให้หนี้คงค้างล่วงเลยเป็นระยะเวลา ๑๐กว่าปี

ท าไมไม่รีบเร่งรัดหนี้ ซึ่งในคราวต่อไปคงไม่มีแบบนี้อีก 

นางติ๋วรัตน์ (ปลัดเทศบาลฯ) ต่อไปทางฝ่ายจัดเก็บรายได้จะถือปฏิบัติในการเร่งรัดการช าระหนี้ให้เสร็จ

ภายใน๓เดือน และจะไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป 

 



-๗- 

 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านเห็นชอบ

โปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  งดออกเสียง – คน 

 

๓.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอเสนอญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในแผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน               

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ้ง เดิม 

 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน ๖ ชุดประกอบด้วย 

๑. ชุดบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน   

๒. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขาและแอว 

๓. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขา 

๔. ชุดบริหารกล้ามเนื้อแขน 

๕. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขาและสะโพก 

๖. ชุดบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

แก้ไขเป็น 

๑. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขาและหัวเข่า แบบเอนปั่นจักรยาน แบบ ๒ ด้าน 

๒. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขา แกว่งเอง แบบ ๒ ด้าน 

๓. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า นั่งยกขาและย่ าสลับเท้า แบบ ๒ ด้าน 

๔. ชุดบริหารกล้ามเนื้อแขน ขา และสะโพก (ยันล้อเลื่อน) แบบ ๒ ด้าน 

๕. ชุดบริหารกล้ามเนื้อขาและสะโพก (โยกขาสลับแขน) แบบ ๒ ด้าน 

๖. ชุดบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่ และฝ่ามือ (จานหมุนคู่) แบบ ๒ ด้าน 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีเครื่องออกก าลังกายที่มีความเหมาะสมกับทุก

เพศทุกวัย มีความจ าเป็นที่ต้องซื้อเนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  



-๘- 

 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ในเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 

๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) เนื่องจากพิมพ์ขนาดการ

ขับเคลื่อนของรถผิด ข้อความเดิม 

- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน 

๒๓๖,๐๔๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) 

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แก้ไข

ข้อความใหม่เป็น  ขับเคลื่อน  ๔ ล้อ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ ในเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา)  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ๑๐ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบในวาระนี้บ้างขอเชิญได้  

นายณรงค์ (สมาชิกสภา) มีเรื่องให้ทางเทศบาลช่วยแจ้งผู้รับเหมาปรับปรุงถนนสายเทพกระษัตรี ให้ท า

ความสะอาดถนน กวาดทรายและน าเครื่องจักรที่กีดขวางการจราจรออกด้วย 

เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) โครงการปรับปรุงถนนเทพกระษัตรี ได้ประสานแขวงการทางแล้ว มีแนวโน้มผู้

รับจ้างทิ้งงาน ซึ่งจะเร่งให้แขวงการทางด าเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกไป 

 



-๙- 

 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) การแก้ไขปัญหาทุกอย่างของชาวบ้านในต าบลศรีสุนทรมีผลตอบรับดีมาก ต้อง

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง และขอ             

เร่งโครงการท าฝาคูระบายน้ า และการดูดโคลน 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ปัญหาขยะตอนนี้เริ่มดีขึ้นตั้งแต่มีการบริหารจัดการใหม่ แต่ยังมีขยะสัญจรที่

ทางเทศบาลได้แก้ปัญหาด้วยการเอาป้ายไปติด ห้ามทิ้งขยะ แต่หลังป้ายยังมี

ขยะอยู่ขอให้ทางเทศบาลเก็บขยะเหล่านั้นออกด้วย และการบริหารจัดการ

เรื่องการขายของริมฟุตบาสตอนนี้ดีขึ้นเยอะมาก แต่ก็ยังมีที่หน้าปั้มเชลล์มีการ

ขายสินค้าอยู่ขอให้เทศบาลเร่งด าเนินการด้วย ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและการ

สัญจรจะได้สะดวกสบายขึ้น 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ส าหรับขยะหลังป้ายห้ามท้ิงขยะที่ยังไม่เก็บ จะมอบให้รองชัยศักดิ์และรองสุนัย

ด าเนินการ และในเรื่องขยะสัญจรขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกันเป็นหู 

เป็นตาให้ด้วยถ้าเจอคือจับ และจะมอบรางวัลน าจับด้วย เป็นเงิน ๒ พันบาท

ส าหรับการขายของบนฟุตบาส ตอนนี้ได้ให้เทศกิจและนิติกรเข้าไปตรวจสอบ

กวดขันไม่ให้มีการขายของ 

นายณรงค์ (สมาชิกสภา) กระผมจะท าป้ายไวนิลติดไว้ที่รถขายน้ าแข็งเรื่องขยะสัญจร พร้อมรางวัลน าจับ

สองพันบาท 

นายอ านวย (สมาชิกสภา) โครงการถนนปลอดถังขยะปัจจุบันดีขึ้น แต่บางจุดเช่นของหมู่ที่ ๗ กิจการบ้าน

เช่าที่ปลูกสร้างติดถนนศรีสุนทรซึ่งได้จัดถนนปลอดถังขยะ ทางกระผมและสท.

สมพรได้เข้าไปบอกถึงโครงการดังกล่าวว่ามีการจัดเก็บขยะตั้งแต่หกโมงถึงสอง

ทุ่ม ซึ่งต้องน าขยะมาวางในเวลาดังกล่าวแต่ยังมีบ้านเช่าที่ยังไม่ปฏิบัติตามซึ่ง

เป็นภาพที่ไม่น่ามองมาก จะขอให้เทศบาลช่วยเข้าไปด าเนินการให้ถูกระเบียบ

และเป็นแนวทางเดียวกันด้วย 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ให้สท.อ านวยมาแจ้งที่เทศบาลว่าบ้านเช่าบริเวณตรงไหน เพ่ือเทศบาลจะได้เข้า

ไปตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) กระผมได้ขอหินคลุกเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านไปยังเทศบาล แต่ปรากฎว่า

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากหินคลุกท่ีสั่งมาหมดแล้ว   

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ต่อไปเรื่องหินคลุกต้องมีการจัดอันดับความเดือดร้อนของชาวบ้านก่อน ทั้งนี้

เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้ากัน และต้องยื่นค าร้องไปยังรองสุนัยทุกครั้ง ซึ่งทางรอง

สุนัยจะได้จัดล าดับความเดือดร้อนให้  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ 



-๑๐- 

 

ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

และขอปิดประชุม 

  

ปิดประชุม    เวลา     ๑๖.๐๐  น. 

 

(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม    มุขพันธ์  ) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


